

Số: /BC-UBND

Vị Thanh, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác chăm lo, bảo đảm chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TT ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 23 (kỳ họp giữa năm 2024) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác chăm lo, bảo đảm chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Đặc điểm tình hình

Thành phố Vị Thanh có diện tích tự nhiên 11.886,40 ha, có 09 đơn vị phường, xã (05 phường, 04 xã và 53 khu vực, ấp). Tổng số dân của thành phố là 73.322 người, bao gồm 4 dân tộc: kinh 65.285 người, Hoa 3.462 người, Khmer 4.535 người, dân tộc khác 40 người, chủ yếu sống trên địa bàn phường I, III, IV, VII, xã Vị Tân, Hoà Lựu, Hoà Tiên. Toàn thành phố có 17 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo với diện tích sử dụng là: 237.047,37 m², gồm 07 tổ chức tôn giáo; 04 cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận pháp nhân như: Phật giáo Bắc tông, Nam tông; Công giáo; Tin lành; Cao đài; Tịnh độ Cư sĩ; Hòa hảo, Cơ đốc - Phục lâm, có 215 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 22.391 tín đồ các tôn giáo chiếm 21,35%, một số ít người dân tộc thiểu số sinh hoạt đạo Công giáo và Tin lành.

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, thành phố hiện có 02 xã (xã Vị Tân và xã Hoà Lựu) thuộc khu vực I.

Nhìn chung, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo từng bước phát triển, các hộ tiếp cận khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, nuôi trồng, mua bán nhỏ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, tạo điều kiện tăng thu nhập; tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở vùng đồng bào dân tộc ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số.

Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo ý thức được nghĩa vụ công dân, đã đồng tình với Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, phấn khởi với chủ trương, chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó đã tích cực tham gia cùng với Đảng, chính quyền thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”,

các hoạt động tôn giáo không tách rời chủ trương chung của địa phương, tuân thủ đúng pháp luật, tạo sự gắn bó mật thiết giữa tôn giáo với chính quyền, giữa đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo góp phần vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo điều hành thực hiện

Tiếp tục thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1021 - 2030. Giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025. Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách khác có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC, TÔN GIÁO

1. Về công tác dân tộc

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Vị Thanh lần thứ IV năm 2024, đã đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 – 2024, đồng thời đề ra nhiệm vụ công tác dân tộc đến năm 2029. Tại đại hội đã biểu dương, khen thưởng 07 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu trong công tác dân tộc.

Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Ban dân tộc tỉnh thực hiện đầy đủ chính sách đối với người dân tộc nhân các dịp lễ, Tết nhằm động viên tinh thần thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc:

- Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2024, Ban Dân tộc tỉnh, Thường trực UBND thành phố tổ chức họp mặt và tặng 32 phần quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Vị Thanh với số tiền 16.000.000 đồng.

- Nhân dịp Tết Chôl-Chnăm-Thmây năm 2024, Ban Dân tộc, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN đến thăm và chúc Tết tại 04 điểm chùa Phật giáo Nam tông, tặng 08 phần quà trị giá 21.600.000đ. Mời 29 vị sư sãi, 04 hộ gia đình chính sách, 05 cán bộ hưu trí, 07 người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer họp mặt Tết do tỉnh tổ chức, dịp này tỉnh tặng mỗi vị 500.000 đồng tổng số tiền quà 22.500.000 đồng;

Bình chọn 50 đại biểu và cử đoàn tham dự họp mặt và Hội thi Liên hoan nghệ thuật hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4 năm 2023 do tỉnh tổ

chức, thành phố tham dự biểu diễn 2 tiết mục, 01 tiết mục múa dân tộc Hoa, 01 tiết mục tự chọn, thành phố đạt giải Ba toàn đoàn.

Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn thành phố; đồng thời triển khai cho các phòng, ban và các xã có liên quan triển khai thực hiện các Dự án, tiểu dự án như sau:

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số).

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm Dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn (Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình. (Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình).

Tổng vốn thực hiện Chương trình là: 1 tỷ 781 triệu đồng.

2. Về công tác tôn giáo

Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/2018; các văn bản của Đảng và nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và tình hình phát triển kinh tế ở địa phương, đã phối hợp tổ chức thực hiện triển khai được 55 cuộc 2.634 lượt người dự. Trong nội bộ, giới chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố luôn quan tâm, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh nhỏ xảy ra tại thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp các sở, ngành tỉnh, Mặt trận Tổ quốc thành phố thăm chúc mừng trong dịp lễ trọng, lễ thường niên và tết Nguyên đán tặng 46 phần quà, kinh phí trên 18.400.000 đồng. Ngoài ra các tổ chức tôn giáo tham gia đóng

góp cho công tác từ thiện xã hội ở địa phương góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo và thực hiện giải quyết tốt thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên lĩnh vực hoạt động tôn giáo ở địa phương. Nhìn chung tình hình an ninh trật tự được ổn định.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc tôn giáo được thụ hưởng các chính sách của Đảng và nhà nước như: Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã - hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I Từ năm 2021 đến năm 2025. Thành phố quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ vốn, cây con giống, kỹ thuật cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất và nâng cao đời sống góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành phố đã tiếp nhận và đề xuất giải quyết các yêu cầu của tổ chức tôn giáo về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền được kịp thời, đúng quy định của pháp luật, các tổ chức tôn giáo từng bước nhận thức sâu về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định, công tác phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc trong công tác tôn giáo được đảm bảo, việc nắm tình hình hoạt động tôn giáo và tham dự lễ, tết của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được quan tâm.

2. Hạn chế:

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số đôi lúc chưa được thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức hoạt động phong trào của các cấp, các ngành và đoàn thể chưa thật sự thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia. Đời sống của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn, thoát nghèo chưa bền vững.

Hệ thống chính trị ở cơ sở nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tuy được quan tâm củng cố, kiện toàn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sự phối hợp các ngành, các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong công tác tôn giáo chưa thật sự chặt chẽ; việc tổ chức triển khai, tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo có thực hiện, nhưng số lượng và chất lượng tham gia chưa đạt theo yêu cầu đề ra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Mục tiêu:

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt quyền bình đẳng của các dân tộc thiểu số, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân; ngăn chặn sự chia rẽ, mất đoàn kết giữa các dân tộc với các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động quần chúng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ, giải pháp:

- Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quán triệt sâu rộng các nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm nhân rộng gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt”, góp phần thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách khác có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án theo kế hoạch 93/KH-UBND ngày 29/3/2024 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng các đối tượng thụ hưởng.

- Vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Phát triển Giáo dục và Đào tạo, coi trọng đào tạo cán bộ và đội ngũ trí thức người đồng bào các dân tộc thiểu số. Quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào các dân tộc trong độ tuổi đều được đến trường, hạn chế không để các em vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học.

- Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số và của từng dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số; kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan và những phong tục, tập quán lạc hậu.

- Tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân ở cơ sở, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng nhằm ngăn chặn thấp nhất dịch bệnh xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo là người dân tộc thiểu số.

- Phát triển kinh tế - xã hội nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gắn chặt với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tăng cường công tác vận động quần chúng trong việc bảo đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tại địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác chăm lo, bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân phố Vị Thanh./.

Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBND thành phố;
- UBNDTTQVN và các đoàn thể thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Phòng, ban, ngành thành phố;
- UBND phường, xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Văn Dũng